

Bà Vũ Thị Ngân, Hiệu trưởng Trường THPT Bắc Duyên Hà cho biết: Nhà trường được Sở Giáo dục và Đào tạo và Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện thí điểm mô hình 13 đối với môn Vật lý. Mục đích là xác định đúng thí sinh tham gia dự thi, tránh gian lận; điểm danh thí sinh thông qua việc sử dụng CCCD và camera. Về công tác tổ chức thi, danh sách thí sinh được kiểm soát trên hệ thống và tại điểm thi; thí sinh được định danh thông tin tự động thông qua ứng dụng xác thực dữ liệu CCCD gắn chip. Việc kiểm tra thông tin của mỗi thí sinh được thực hiện đối chiếu trực tiếp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an. Điều này giúp xác định chính xác đối tượng dự thi ngay tại cửa phòng thi, giải quyết dứt điểm tình trạng thi hộ, góp phần nâng cao chất lượng kỳ thi. Về hình thức thi trực tuyến tập trung tại điểm thi, thí sinh thực hiện làm bài thi trên máy tính giúp nhà trường đơn giản hóa thủ tục giấy tờ, tiết kiệm thời gian, chi phí và nhân sự tham gia. Toàn bộ quá trình thi tại trường đều được giám sát trực tuyến và tập trung theo thời gian thực thông qua hệ thống phần mềm. Sau buổi thi, hệ thống sẽ tự động chấm điểm, điều này giúp giảm nhân sự và thời gian vì không phải thành lập hội đồng chấm thi và tổ chức chấm thi. Kết quả được "đóng gói" và lưu trữ trên hệ thống máy chủ giúp giảm thủ tục lưu trữ giấy tờ, tạo thuận tiện cho quá trình thanh tra, xác minh sau kỳ thi và báo cáo dữ liệu trực tiếp tới các cấp có thẩm quyền liên quan.

Mô hình 23 được triển khai với mục tiêu hướng tới xây dựng một môi trường kỹ thuật số an toàn, bảo mật thông tin liên quan đến việc học tập, giảng dạy và quản lý. Với thao tác đơn

Thí điểm 2 mô hình Đề án 06 trong trường học

Thi online tập trung qua nền tảng công nghệ xác thực thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chip (mô hình 13) và quản lý trường học (mô hình 23) là những nhiệm vụ thuộc Đề án 06 mà ngành giáo dục đã và đang thực hiện thí điểm tại Trường THPT Bắc Duyên Hà và Trường THPT Nam Duyên Hà. Các nhiệm vụ trên được UBND tỉnh giao cho ngành giáo dục tại Kế hoạch số 134/KH-UBND, ngày 12/10/2023.



Học sinh Trường THPT Bắc Duyên Hà thi thử online môn Vật lý.

giản, nhà trường, giáo viên chỉ cần đăng nhập ứng dụng quản lý trường học bằng tài khoản VNeID (SSO), có các tính năng như: thu thập, quản lý dữ liệu về trường học, lớp học, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, đội ngũ giáo viên, nhân viên, người học, chương trình giáo dục, cơ sở vật chất trường học và các dữ liệu liên quan khác như thông tin tài chính (nguồn thu, chi)... để tìm hiểu thông tin. Giải pháp

này thay thế thủ tục ghi chép hồ sơ thủ công. Theo đó, tất cả các dữ liệu được cập nhật trên hệ thống phần mềm, giúp nhà trường quản lý khoa học, tiện lợi cho việc khai thác thông tin... học sinh cũng được tiếp cận số ngành nghề số và được hưởng những trải nghiệm học tập tốt hơn. Thực tế triển khai thí điểm tại Trường THPT Nam Duyên Hà, Ban giám hiệu nhà trường và toàn thể giáo viên, học sinh

đều phấn khởi hưởng ứng và có chung nhận xét về tính năng, tác dụng và những tiện ích thiết thực của mô hình. Ông Phạm Hoài Ngọc, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Mô hình 23 là bước đột phá mới trong chuyển đổi số ngành giáo dục và được hưởng những trải nghiệm học tập tốt hơn. Thực tế triển khai thí điểm tại Trường THPT Nam Duyên Hà, Ban giám hiệu nhà trường và toàn thể giáo viên, học sinh

chúng, kịp thời. Bên cạnh đó còn giúp giảm áp lực quản lý hồ sơ, sổ sách thủ công, tiết kiệm thời gian, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy.

Ông Nguyễn Viết Huy, Phó Trưởng phòng Giáo dục trung học, Tổ chuyên đội số và ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng, Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Để mô hình đạt hiệu quả cao nhất, hai trường đã chuẩn bị tốt về cơ sở hạ tầng, phòng máy tính kết nối internet; nhận bàn giao thiết bị đầu đọc CCCD gắn chip; cài đặt phần mềm thi online; phân công giáo viên phụ trách công nghệ thông tin hỗ trợ giáo viên, học sinh trong quá trình thực hiện. Cùng với việc thí điểm 2 mô hình của Đề án 06, ngành đã triển khai hiệu quả các dịch vụ trực tuyến như: thực hiện rà soát thành phần hồ sơ của 67/67 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết; rà soát sử dụng thông tin kết quả thủ tục hành chính đã được số hóa trong giải quyết thủ tục hành chính, thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính của Sở. Số thủ tục hành chính đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến đạt 100%, trong đó trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh 67 thủ tục, trên Cổng dịch vụ công quốc gia 67 thủ tục. Mức độ hài lòng, đánh giá của người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công đạt 100%... Việc thí điểm 2 mô hình của Đề án 06 là bước đi mang tính tiên phong của ngành giáo dục khi ứng dụng công nghệ thúc đẩy giáo dục số, góp phần đẩy nhanh quá trình đưa Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030" vào thực tiễn.

DẶNG ANH

Tập huấn công tác người cao tuổi

Sáng ngày 24/9, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tập huấn công tác người cao tuổi năm 2024.



Các đại biểu dự hội nghị.

Hơn 300 đại biểu là thành viên Ban Công tác người cao tuổi tỉnh; lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác người cao tuổi của phòng lao động - thương binh và xã hội các huyện, thành phố; chủ tịch hội người cao tuổi của 260 xã, phường, thị trấn được truyền đạt, phổ biến một số văn bản của trung ương, của tỉnh về người cao tuổi; công tác chăm sóc sức khỏe, kiến thức, kỹ năng phòng, chống dịch bệnh đối với người cao tuổi.

Hội nghị giúp đội ngũ cán bộ làm công tác người cao tuổi các cấp cập nhật kiến thức pháp luật, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; từ đó phòng, ngừa và được đề phổ biến đến hội viên thực hiện hiệu quả công tác chấp hành pháp luật cũng như chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn tỉnh.

ĐỖ HỒNG ANH

VŨ THƯ 209 thôn đội trưởng được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

Sáng ngày 24/9, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Vũ Thư khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 năm 2024.

Trong 4 ngày 24 - 27/9, 209 thôn đội trưởng (thuộc đối tượng 4) trên địa bàn huyện được học tập, phổ biến 9 nội dung chuyên đề: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; Phòng, chống chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; Xây dựng, quản lý lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới...

Lớp bồi dưỡng góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quán triệt các yêu cầu, nhiệm vụ mới cho đội ngũ thôn đội trưởng, từ đó vận dụng tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quốc phòng địa phương ở cơ sở.

QUỲNH LƯU



AN KHÊ

Chính quyền gần dân, vì dân

Việc triển khai mô hình "Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ" thời gian qua giúp hoạt động của chính quyền xã An Khê (Quỳnh Phụng) tiếp tục có nhiều đổi mới theo hướng trọng dân, gần dân, vì dân, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Khi cấp ủy, chính quyền xã triển khai nâng cấp, mở rộng 2 tuyến đường huyết mạch của xã dài 1.330m, người dân An Khê vui vẻ hiến 482m² đất ở, 742m² đất nông nghiệp và tự nguyện tháo dỡ công trình trên đất tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công, trong đó hộ hiến nhiều nhất gần 30m² đất trị giá gần 200 triệu đồng. Nhiều gia đình sau khi đơn vị thi công lắp đặt hoàn chỉnh rãnh thoát nước đã chủ động xây dựng lại tường bao, cổng dậu mà chưa cần hỗ trợ. Ngoài ra, địa phương còn kêu gọi được nguồn lực đáng kể để hỗ trợ cho các gia đình đã hiến đất và phải di dời tài sản.



Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã An Khê (Quỳnh Phụng).

Ông Ngô Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã An Khê cho biết: Từ tháng 9/2023 đến nay, chúng tôi đã trao 199 thủ cam ơn, thư khen cho các tập thể, cá nhân hiến đất, ủng hộ tiến xây dựng công trình mới và có nhiều đóng góp tích cực đối với sự phát triển của địa phương. Bên cạnh đó, xã tổ chức trao giấy chứng nhận kết hôn, giấy khai sinh, thư chúc mừng tại trụ sở UBND xã rất trang trọng; tổ chức việc, thăm hỏi, động viên và gửi thư chia buồn tới gia đình có người thân qua đời, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền

với người dân. Cấp ủy, chính quyền xã thường xuyên quán triệt tới từng cán bộ, công chức thực thi công vụ phải luôn gần dân, sát dân, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của dân, thực thi công vụ với tinh thần trách nhiệm cao, đúng quy định, đúng luật nhưng phải linh hoạt, mềm dẻo. Cán bộ trực tiếp tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính luôn giữ thái độ hòa nhã, niềm nở, giải quyết nhanh gọn, minh bạch. Từ tháng 9/2023 đến nay, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã đã tiếp nhận và giải quyết hơn 700 hồ sơ,

trong đó cơ bản đều được giải quyết trước và đúng hạn, có hơn 50 hồ sơ giải quyết ngoài giờ hành chính. UBND xã còn phối hợp với các đoàn thể phân công cán bộ hướng dẫn, hỗ trợ người dân lên trụ sở làm thủ tục làm sạch dữ liệu hộ tịch với hơn 1.200 trường hợp, trong đó có hàng trăm trường hợp được thực hiện trong ngày nghỉ hoặc ngoài giờ làm việc.

Theo chị Nguyễn Thị Phương, công chức tư pháp xã: Phương châm của chúng tôi là làm hết việc chứ không hết giờ. Hiện nay, phần lớn người dân đi làm tại các công ty, xí nghiệp, số lượng lao động đi làm ăn xa cũng khá đông nên ngoài thời gian hành chính chúng tôi còn linh hoạt giải quyết thủ tục cho người dân khi đã hết giờ làm việc hoặc trong ngày nghỉ, lễ, tết nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân.

Ông Vũ Đình Văn, thôn An Quý cho hay: Mỗi lần tới giải quyết thủ tục hành chính tôi đều được cán bộ, công chức hướng dẫn, giúp đỡ nhiệt tình, từ rất hài lòng. Đặc biệt, thời gian gần đây chúng tôi được tuyên truyền, hướng dẫn chi tiết cách thức nộp hồ sơ trực tuyến để thuận tiện trong giao dịch, hạn chế tối đa thời gian đi lại.

Hướng tới xây dựng chính quyền điện tử, xã An Khê tăng cường sử dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành tại cơ quan, chữ ký số; trao đổi nội bộ và giữa các cơ quan hành chính nhà nước dưới dạng điện tử. Năm 2023, An Khê đứng đầu các xã trong huyện về chỉ số chuyển đổi số. Xã tiếp tục áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của cơ quan bảo đảm đồng bộ, hiệu quả, nhờ vậy chất lượng giải quyết thủ tục hành chính ngày càng được nâng cao, được người dân đánh giá cao. Hoạt động chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND xã ngày càng được đổi mới, linh hoạt và sát thực tế, bảo đảm tính dân chủ, công khai, minh bạch. Việc tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân đi vào nền nếp, trở thành hoạt động thường xuyên. Qua tiếp xúc, đối thoại, nhiều vấn đề được chỉ đạo giải quyết kịp thời, niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền ngày càng được củng cố.

ĐÀO QUỲN

PHỤ NỮ XÃ MÊ LINH

Thi đua làm kinh tế giỏi, giúp nhau thoát nghèo

Những năm qua, phụ nữ xã Mê Linh (Đông Hưng) tích cực hưởng ứng phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", giúp nhau thoát nghèo, làm giàu chính đáng.

Chồng mất, chỗ dựa không còn, chị Trần Thị Lư, thôn Hậu "thân cô lặn lội" sống hôm tảo tảo 1 mẫu ruộng, nuôi 500 con gà đẻ, 20 con thỏ, trồng bưởi, sản dây để nuôi các con khôn lớn, trưởng thành. Chia sẻ kinh nghiệm nuôi gà, chị Lư cho biết: Trước khi nuôi tôi tiến hành khử trùng chuồng, sau đó mua con giống ở cơ sở uy tín, tiêm phòng đầy đủ, mùa hè bổ trợ quạt nước làm mát, mùa đông che bạt kín, bật điện sưởi ấm cho gà, sàn chuồng đổ cát, chăm sóc và phòng bệnh đúng quy trình kỹ thuật nên gà phát triển tốt, đẻ trứng đều, bình quân 350 - 400 quả/ngày. Để việc tiêu thụ trứng thuận lợi, chị Lư giới thiệu,

bán hàng trên facebook cá nhân 50% lượng trứng thu hàng ngày, còn lại mang ra chợ bán và bà con đến tận nhà lấy. Tổng thu nhập của gia đình hơn 100 triệu đồng/năm. Nhờ mạnh dạn phát triển kinh tế vườn, chuồng và làm ruộng, chị Lư có tiền nuôi các con ăn học, xây dựng nhà cửa khang trang với đầy đủ tiện nghi hiện đại phục vụ cuộc sống.

Thời gian tới, chị dự kiến đầu tư

mở rộng diện tích chuồng nuôi gà từ 60m² lên 300m² để tăng thu nhập cho gia đình. Ngày khánh thành, nhận bàn giao ngôi nhà mái bằng 60m² cùng kinh phí hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện, xã, các nhà hảo tâm bà Nguyễn Thị Diệu, thôn An Thái không hiệu cho tôi xây dựng mái ấm tình thương trị giá hơn 200 triệu đồng. Tôi mừng lắm, cảm ơn tất cả mọi người.

Bà Bùi Thị Nhiệm, thôn Đám cho biết: Tôi đã dùng tiền tích góp của hai vợ chồng, vận động con cháu ủng hộ bà Diệu hơn 50 triệu đồng, gồm 32 triệu đồng tiền mặt, 1 ban thờ, 1 bộ bàn ghế tiếp khách, 1 bộ bàn ghế ăn. Sau khi ổn định chỗ ở, bà Diệu yên tâm lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

Bà Bùi Thị Lan Anh, Chủ tịch Hội LHPN xã Mê Linh cho

biết: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, 100% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong xã đều được giúp đỡ thông qua các hình thức. Hội đã trao 4 hũ gạo tình thương, mỗi hũ 10 - 15kg/tháng; tặng 39 thẻ bảo hiểm y tế, thẻ bảo hiểm thất nghiệp; hỗ trợ đột xuất hơn 35 triệu đồng, 90kg gạo; nhận đỡ đầu 1 cháu mồ côi, tặng cấp lá yêu thương cho 1 học sinh nghèo; hỗ trợ kinh phí, ngày công xây dựng 1 mái ấm tình thương... Bên cạnh đó, Hội duy trì hiệu quả hoạt động phối hợp với ngân hàng cho 228 lượt hộ viên vay hơn 7,7 tỷ đồng đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, nuôi con ăn học; tổ chức hàng chục lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho chị em về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, sản xuất khai thác vôi đồng. Hội tin tưởng vào các công ty mua hơn 38 tấn phân bón NPK trả chậm giúp hội viên có điều kiện chăm lúa và rau màu. Tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế bằng nhiều hình thức như vốn, giống, chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi, trồng trọt, giúp ngày công lao động... Thông qua đó, Hội LHPN xã đã giúp 2 - 3 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo/năm; hỗ trợ 4 phụ nữ khởi nghiệp thành công.

Nửa nhiệm kỳ còn lại, Hội LHPN xã Mê Linh tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, mô hình giúp hộ nghèo do phụ nữ làm chủ; vận động hội viên, phụ nữ thực hành tiết kiệm theo gương Bác Hồ, thực hiện mô hình thu gom phế liệu để lấy tiền giúp hội viên, trẻ em nghèo, khó khăn; hướng dẫn hội viên tiếp cận vốn từ các tổ chức tín dụng, tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để làm giàu.

TRUNG HIẾU



Mô hình nuôi gà đẻ của chị Trần Thị Lư, xã Mê Linh.